

BÁO CÁO

**kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm
6 tháng cuối năm 2019**

Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hội nghị, cuộc họp, đi cơ sở; chủ động nghe và cho ý kiến nhiều nội dung phát sinh do yêu cầu công tác; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là sinh hoạt tại các chi bộ. Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG**1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy**

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập và xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XII. Xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các kế hoạch thực hiện, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương¹. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

¹ Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X); thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW, ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư; Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị (khóa X); thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư; thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị...

trong nội bộ" gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng".

Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện sắp xếp các thôn, khu dân cư; triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trên 1.120 văn bản các loại để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác của toàn Đảng bộ.

2. Công tác chính trị, tư tưởng

Chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao công tác giáo dục, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú (mời báo cáo viên Trung ương, thông tin những vấn đề thời sự), góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Quan tâm định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giao ban định hướng công tác tư tưởng trong khối tuyên truyền, các hội nghị báo cáo viên; biên tập, phát hành các loại tài liệu phục vụ công tác². Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ giúp việc cho các ban chỉ đạo. Chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới. Kịp thời nắm bắt tình hình để có biện pháp chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động đấu tranh phản bác làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, kích động của các thế lực thù địch, lực lượng phản động và các phần tử cơ hội chính trị trên không gian mạng.

² Thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại thôn Bình Long, Lương Điền, Cẩm Giàng; tình hình dịch tả lợn Châu Phi; Lễ công bố Quyết định thành lập Thành phố Chí Linh; Kế hoạch Tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Bia - Ngôi đền thờ đại danh y Tuệ Tĩnh và tấm bia di vật của ông; Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019... Biên soạn và phát hành 20.000 nghìn tờ tài liệu tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại Cẩm Giàng

Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ các cấp trong tỉnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2019.

3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; sáu tháng đầu năm đã kết nạp được 825 đảng viên mới. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm năm 2018 gắn với kiểm điểm việc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Kết quả, 70/70 tập thể lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh được đánh giá, xếp loại (trong đó: HTXSNV đạt 27,14%; HTTNV đạt 72,86%; 805/806 tập thể lãnh đạo, quản lý cấp huyện kiểm điểm tự phê bình, phê bình, còn 01 tập thể lãnh đạo quản lý không đánh giá chất lượng do mới thành lập chưa đủ 6 tháng (trong đó: HTXSNV đạt 26,7%, HTTNV đạt 70,4%, HTNV đạt 2,78%, KHTNV đạt 0,12%). Xây dựng và ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, khu dân cư chưa đạt chuẩn theo tinh thần Nghị quyết 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng phương án sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu dân cư. Đến nay, đã hoàn thành việc sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư (toàn tỉnh giảm được 122 thôn, khu dân cư so với trước khi thực hiện); đang thực hiện quy trình sáp nhập các xã, thị trấn (sau khi sáp nhập xong toàn tỉnh giảm được 30 xã).

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương 150 bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu. Qua hội nghị đã tôn vinh những đồng chí có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo thôn, khu dân cư hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng, ổn định chính trị địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng sạch đẹp, khang trang.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện tốt việc tiếp nhận, điều động công chức, viên chức khỏi đảng, đoàn thể theo thẩm quyền.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 33 trường hợp bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu

cán bộ ứng cử; thẩm định trên 100 trường hợp bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 160 lượt cán bộ đi công tác nước ngoài.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tỉnh ủy và các cấp ủy thực hiện cơ bản tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và hoạt động của ủy ban kiểm tra cùng cấp. Tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Sáu tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra (Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 55 của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng), 01 cuộc giám sát (Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương về việc sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư tại 12 đơn vị cấp huyện). Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; tập trung kiểm tra một số nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, khuyết điểm. Cấp ủy các cấp kiểm tra đối 1.529 đảng viên và 660 tổ chức đảng (tăng 751 đảng viên, 40 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2018); giám sát chuyên đề 916 đảng viên và 248 tổ chức đảng (tăng 258 đảng viên, 19 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2018). Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 29 đảng viên và 03 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 6 đảng viên và 01 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm năm 2018); kiểm tra 353 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng 30 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2018), kiểm tra 199 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật Đảng (tăng 49 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2018); giám sát 315 đảng viên và 315 tổ chức đảng (tăng 63 đảng viên và 60 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2018). Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu đề ra biện pháp khắc phục; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại cũng được coi trọng; đã giải quyết tố cáo 09 đảng viên (tăng 06 đảng viên so với cùng kỳ). Kết luận 02 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

5. Công tác dân vận

Các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác dân vận. Tập trung chỉ đạo sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; các cơ quan nhà nước xây dựng các chương trình, kế hoạch đề thể chế hóa, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; xác định công tác

dân vận là việc làm thường xuyên, là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; chỉ đạo ban hành và thực hiện nghiêm Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội thảo “Công tác dân vận tham gia giải quyết điểm phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh”. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở thờ tự; kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa, trùng tu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại một số địa phương trong tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân theo Quy chế số 08-QC/TU, ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm túc dân chủ trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp thôn, khu dân cư, đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương.

6. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng”. Chỉ đạo kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 05/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo các ngành nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các điểm nổi cộm, phức tạp, khiếu kiện đông người và có biện pháp giải quyết kịp thời. Chỉ đạo các ngành tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử oan sai; giải quyết kịp thời các vụ án trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác năm 2019, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên và chỉ đạo của cấp ủy, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện; tình nguyện; củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên và bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng khó khăn. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá ở thôn, khu dân cư.

Tuy nhiên, hiện nay nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi lây lan với tốc độ nhanh làm thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi; tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; việc lực lượng công an triệt phá nhiều tổ chức, đối tượng buôn bán ma túy, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao; tình hình nhân dân trên địa bàn huyện Kim Thành, Cẩm Giàng và Tứ Kỳ tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy địa phương; phối hợp với các cấp chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Xuân ấm tình người", vận động tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (27.683 suất quà tết tổng số tiền là 23 tỷ 195 triệu đồng); tích cực hỗ trợ xây 28 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trích quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng để xây 12 ngôi nhà đại đoàn kết; trích 390 triệu đồng hỗ trợ Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng 17 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau...

Chỉ đạo tiếp tục nhân rộng hiệu quả các mô hình tự quản ở 34 thôn, khu dân cư; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Tổ chức các hội nghị tổng kết, biểu dương đồng bào Công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm; tôn vinh, khích lệ, lan tỏa những việc làm tốt của các tập thể, cá nhân trong công tác mặt trận.

Thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng; các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị đăng ký về đích năm 2019. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

3. Hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, của cấp ủy; tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền; các hoạt động, chương trình phối hợp, chương trình hành động, thực hiện nhiệm vụ

chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống; phối hợp tham gia giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chỉ đạo các cơ sở hội và 01 đơn vị cấp huyện tổ chức trước để rút kinh nghiệm trong việc tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Chỉ đạo các tổ chức sơ kết công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ; tổ chức phát động cán bộ, hội viên toàn tỉnh, vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” năm 2019. Tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của một số mô hình, nhiệm vụ đột phá năm 2018, 2019 như: Mô hình tổ an ninh tự quản ở các huyện; mô hình tuyên truyền vận động giải tỏa bảo đảm an toàn hành lang giao thông nông thôn; giúp hội viên nghèo có địa chỉ... Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện chủ trương của tỉnh về việc sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư. Thực hiện kiện toàn công tác cán bộ Hội ở một số cơ sở do cán bộ Hội nghỉ chế độ.

4. Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ

Công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Với chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai và cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động, chỉ tiêu cho từng cấp hội. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội tiếp tục được chú trọng, trong đó tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 404 về “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tự thực ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất”; tổ chức thành công Hội thảo “Công tác cán bộ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ của tỉnh” nhằm chuẩn bị cho công tác giới thiệu nguồn cán bộ nữ trước thềm đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp, tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 281 phụ nữ; tư vấn, giới thiệu được gần 4.000 lao động nữ vào làm tại các khu công công nghiệp; vận động giúp đỡ cho vay không tính lãi đối với 3.081 hộ gia đình phụ nữ khó khăn với số tiền, cây, con giống, ngày công... trị giá trên 7,8 tỷ đồng; thành lập mới mô hình, câu lạc bộ (Nữ doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ thu gom rác thải đồng ruộng, phụ nữ cao tuổi, tổ phụ nữ dân tộc giúp nhau phát triển kinh tế...) thu hút thêm gần 200 hội viên tham gia vào tổ chức Hội; giới thiệu 45 hội viên ưu tú đi học cảm tình Đảng, có 30 chi được kết nạp Đảng.

5. Hoạt động của Hội Nông dân

Tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kịp thời chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được quan tâm thường xuyên; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội có chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên.. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 17 lớp đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho 595 lao động nông thôn; 93 buổi tập huấn ngắn ngày kỹ thuật nâng cao về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho 4.875 người, cung ứng 453 tấn phân bón trả chậm các loại.

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội; Chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án; đẩy mạnh việc xây dựng Quỹ hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân (100% cơ sở, chi hội có quỹ hội với tổng số tiền 46,1 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đạt bình quân 121.000 đồng/hội viên. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh có 72,425 tỷ đồng, tăng 4,74 tỷ đồng so với cuối năm 2018), các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, xây dựng các tổ nhóm liên kết, mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Hoạt động của Liên đoàn Lao động

Các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Chủ trọng tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - 2019” ý nghĩa, hiệu quả. Các công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, vận động công nhân, viên chức, lao động đăng ký các danh hiệu thi đua. Xây dựng Quy định chấm điểm thi đua năm 2019 cho các công đoàn cấp trên-trực-tiếp cơ sở, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh và đơn vị sự nghiệp công đoàn. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tới các cấp công đoàn trong tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2019, xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức sinh hoạt tổ nữ công bình xét danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018, đăng ký thi đua năm 2019, tuyên dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tuyên truyền thành lập được 33/50 công đoàn cơ sở; kết nạp 3.895 đoàn viên; tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Thanh Sang Việt Nam với 384 đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và giao cho Liên đoàn Lao động huyện Tứ Kỳ quản lý, chỉ đạo trực tiếp.

7. Hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng ý nghĩa, hiệu quả như: Phong trào thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp...

Trong 6 tháng năm 2019, có gần 500 tin, bài được đăng trên hệ thống truyền thông cấp tỉnh và Trung ương; tổ chức 225 buổi tuyên truyền cho trên 50.000 thanh thiếu niên với các chủ đề phòng chống ma túy, vi phạm giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, bạo lực trong trường học và ngoài xã hội. Tổ chức tốt các chương trình đồng hành với thanh niên như: huy động nguồn lực để đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (huy động xây dựng được 36 công trình thanh niên với tổng trị giá khoảng 852 triệu đồng); phối hợp tổ 102 lớp tập huấn chuyển tiến bộ giao khoa học kỹ thuật cho 8.235 thanh niên nông thôn, các câu lạc bộ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; triển khai tư vấn, hướng nghiệp cho 13.560 học sinh khối THCS, THPT...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Sáu tháng đầu năm 2019, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được củng cố vững chắc; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng. Công tác tổ chức xây dựng đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh có đổi mới và coi trọng chất lượng.

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác dân vận có nhiều đổi mới, hiệu quả và thiết thực thông qua việc thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền" trong năm 2018 và 2019, tổ chức các cuộc hội thảo, tổ chức tiếp xúc, đối thoại từ tỉnh đến cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều cố gắng, tích cực trong việc đổi mới hình thức, phương thức tập hợp, hoạt động của đoàn viên, hội viên; coi trọng việc kết nạp đoàn viên, hội viên và mở rộng thành viên, phát triển thêm hội cơ sở, chi hội. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

2. Hạn chế, yếu kém

- Chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy còn hạn chế. Một số hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc.

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ; chưa gắn kết công tác quy hoạch với đào tạo bồi dưỡng cán bộ nên gây khó khăn khi xem xét điều động, bổ nhiệm. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi còn chưa sát với kết quả thực tiễn; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt thấp.

- Một số cấp ủy chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy cấp dưới, ủy ban kiểm tra và cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với các lĩnh vực công tác và địa bàn được phân công phụ trách của cấp ủy viên các cấp còn hạn chế; việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra đối với một số vụ việc còn chưa nghiêm túc, còn có vụ việc kéo dài. Tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường ở một số địa phương còn tiềm ẩn mất ổn định.

- Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị còn chưa sâu sát, phản ánh chưa toàn diện. Việc thông tin,

tuyên truyền cho nhân dân về những vấn đề bức xúc và dư luận xã hội quan tâm của một số cấp ủy còn chưa kịp thời.

- Một số cấp ủy đảng, lãnh đạo một số tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế còn hạn chế. Tình trạng khiếu kiện đông người còn tiềm ẩn phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp còn hạn chế. Nội dung, hình thức sinh hoạt hội, đoàn thể chậm đổi mới. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt ở một số tổ chức đoàn, hội còn thấp. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn chưa có giải pháp tháo gỡ.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai học tập, sơ kết, tổng kết nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8, 9, 10 khóa XII và các Quy định liên quan đến việc gương của của cán bộ, đảng viên.v.v.

2. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, đại phương; nhất là các giải pháp tiếp tục nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đề án 01-ĐA/TU và Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; công tác đấu tranh, tuyên truyền về phòng chống tội phạm... Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm; duy trì và đổi mới nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; kiện toàn Ban Chỉ đạo 95 cấp tỉnh; nâng cao chất lượng hiệu quả việc phản bác kịp thời các thông tin của các thế lực thù địch.

3. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tiếp tục kiện toàn

cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức và thi nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ban hành quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Cấp ủy viên các cấp thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, nắm tình hình; chế độ nghe các tổ chức đảng cấp dưới báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Chủ động kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. .

5. Chỉ đạo bám sát cơ sở; kịp thời lãnh đạo giải quyết các điểm phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tập trung giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc quản lý, cấp phép xây dựng, sửa chữa các công trình tín ngưỡng, tôn giáo, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tiến hành giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”; 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2019 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đôn đốc các ngành, địa phương giải quyết đơn thư vượt cấp, kéo dài; các vấn đề nổi cộm phát sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu

quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng". Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính. Xây dựng Quy chế thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và các hội nghị phản biện xã hội. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội và chất lượng-đoàn-viên, hội viên. Chỉ đạo, định hướng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các hội, đoàn thể, đảm bảo mục tiêu Đề án 03-ĐA/TU, ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tập trung chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu cấp huyện, cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2019 gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

8. Tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trong đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân cấp mối quan hệ; bám sát chức năng, nhiệm vụ là tham mưu phát hiện, đề xuất các chủ trương thành các văn bản chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trong quy hoạch. Chú trọng công tác tập huấn kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (đề b/c),
- Văn phòng TW Đảng (đề b/c),
- Cán bộ các ban đảng TW theo dõi tỉnh,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU, đ/c Hoài.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Vũ Văn Sơn